

วันที่: 6 ตุลาคม 2557

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ RYT9

<http://www.ryt9.com/s/prg/2001173>

PwC ประเทศไทย จัดงานสัมมนาภาษีและกฎหมายประจำปีครั้งที่ 16: ปรับโครงสร้างธุรกิจ - บริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน รับมือปฏิรูปภาษีไทย

PwC ประเทศไทย (ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีครั้งที่ 16 ในหัวข้อ ‘ปรับโครงสร้างธุรกิจ – บริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน รับมือปฏิรูปภาษีไทย’ (Maximise Shareholder Value through Effective Tax Planning 2015: ‘Structuring for growth – Adding value while continuing to manage risks’) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 8:30 – 17:00 น. ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

งานสัมมนาประจำปีครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทเอกชน นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เตรียมรับมือกับโอกาส ความท้าทาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลังความไม่สงบและปัจจัยความไม่แน่นอนได้คลี่คลายลง ในขณะที่สถานะเศรษฐกิจโลกเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาบริษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations: MNCs) ที่กำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับทางภาษีและกฎหมายที่สลับซับซ้อนกว่าเดิม ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

การออกข้อบังคับทางภาษีและกฎหมายควบคุมการดำเนินธุรกิจที่เข้มงวดเกินไป เพื่อแก้ไขการขาดดุลงบประมาณและเพิ่มรายได้ของภาครัฐ ส่งผลให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้นและเป็นประเด็นสำคัญที่สร้างความกังวลให้แก่บริษัทข้ามชาติในระยะต่อไป แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางภาษีอย่างเต็มที่ แต่ก็คงไม่ทำให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงในระยะเวลาอันสั้น

PwC เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ผู้ประกอบการฯ ต้องตระหนักและรู้เท่าทันอุปสรรค และความท้าทายในเรื่องข้อกฎหมายกฎระเบียบภาษีอากรต่างๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง การวางแผนภาษีล่วงหน้า และการติดตามภาวะการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่างๆ ได้ในระยะยาว

หัวข้อและเนื้อหาสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่

-ถึงเวลาแห่งการปฏิรูป: การเตรียมพร้อมกับการตรวจสอบภาษีรูปแบบใหม่

-การประเมินความเสี่ยงด้านภาษี และความผิดพลาดทั่วไป

-มุมมองในอนาคตสำหรับการวางแผนภาษี

-การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นเรื่องสำคัญและเคร่งครัดจริงหรือ?

- การขยายธุรกิจจากโอกาสและสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากรพร้อมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
- แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และการบริหารความเสี่ยงในขณะที่มีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญจากภาครัฐ คุณทิพวรรณ ชยุติมันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร เข้าร่วมบรรยายแนะนำแนวทางและนโยบายการจัดการภาษีด้วย

วัน: 16 ตุลาคม 2557

เวลา: 8:30 – 17:00 น.

สถานที่: แกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ

ภาษา: ดำเนินการเป็นภาษาไทยทุกหัวข้อ